

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: _____/BC-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số” năm 2023

Để tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số” năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo tổ chức Cuộc thi

Ngày 18/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-SKH-CN về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số” của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Ban hành Quyết định số 322/QĐ-SKH-CN ngày 26/10/2023 về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số” của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Quyết định số 323/QĐ-SKH-CN ngày 26/10/2023 về thành lập Ban Giám khảo và Thư ký Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số” năm 2023.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã triển khai xây dựng hệ thống câu hỏi, đáp án, ứng dụng phần mềm, tạo lập tài khoản và thiết kế bộ đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số” năm 2023. Ban hành Thông báo số 58/TB-SKH-CN ngày 27/10/2023 về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số” của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.

2. Quá trình triển khai cuộc thi

Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ đạo xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm với số lượng 160 câu hỏi về các các Chỉ thị, Nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính còn hiệu lực; đặc biệt là chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp

tính (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Ban Tổ chức Cuộc thi đã cung cấp các tài liệu liên quan và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, trên các phương tiện thông tin khác (nhóm Zalo...). Đồng thời ban hành bộ câu hỏi mẫu để người tham gia thi tham khảo, nghiên cứu trước.

Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Khai mạc và phát động Cuộc thi lúc 8h00 ngày 30/10/2023 tại Hội trường tầng 1 – Sở KH&CN và kết nối đến 02 điểm cầu trực tuyến tại 02 Trung tâm thuộc Sở (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo) với thành phần tham dự là Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị thuộc Sở tham dự.

3. Về hình thức, thể lệ và thời gian tổ chức cuộc thi

Cuộc thi "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số" của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 được tiến hành bằng hình thức trực tuyến; đối tượng tham gia là toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở; Mỗi cá nhân dự thi được tài khoản và chỉ được thực hiện 01 lần thi duy nhất, liên tục trên hệ thống. Mỗi đề thi gồm 50 câu/bộ đề thi gồm 160 câu hỏi; mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời A; B; C; D và được chọn một đáp án đúng duy nhất. Điểm tối đa thực hiện bài thi là 100 điểm (mỗi câu hỏi trả lời đúng đáp án được tính là 02 điểm). Thời gian làm bài tối đa của mỗi bài thi là 20 phút.

Thời gian thi trong 02 ngày từ 9h00 ngày 30/10/2023 đến 9h00 ngày 31/10/2023, việc triển khai đảm bảo thời gian nghiêm túc, đúng quy định.

4. Kết quả và trao giải Cuộc thi

Sau khi Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số” được triển khai, toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị thuộc Sở quan tâm đến cuộc thi, tham gia thực hiện nghiêm túc với 80 lượt bài thi (*trừ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký Cuộc thi không tham gia thi*). Kết quả chấm điểm có 60 bài thi đúng thời gian quy định, 07 bài thi có điểm cao nhất từ 92/100 đến 98/100 điểm.

Căn cứ vào kết quả thi, thể lệ Cuộc thi và tiêu chí xét giải, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích của Cuộc thi, cho các bài thi có số điểm cao nhất.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, CV, VC, người lao động của sở. Góp phần tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- GD, các PGD;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT

**K/T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Thắng